

**ราชบุรีโฮลดิ้งจับมือป่าชุมชนบ้านลานคาผู้ภัยแล้ง สร้างเพิ่มฝายชะลอน้ำรักษาความชุ่มชื้นระบบนิเวศของป่า
ในโครงการ “15 ฝาย 15 ปี ราชบุรีโฮลดิ้ง”**



บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับจิตอาสาบริษัท ชาวชุมชนจากป่าชุมชนบ้านลานคา และน้องๆอาสาสมัครจากโรงเรียนบ้านหินลี จังหวัดราชบุรี ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำในกิจกรรม "ยกหิน ตอกไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ" ภายใต้โครงการ “15 ฝาย 15 ปี ราชบุรีโฮลดิ้ง” ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านลานคา ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นป่าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งป่าชุมชนจังหวัดราชบุรีและโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และโอกาสครบรอบ 15 ปีวันก่อตั้งของบริษัทฯ

ปตท. ส่งมอบน้ำแข็งแห้ง สร้างฝนเทียมแก้ภัยแล้ง



นายณัฐฐะวุฒิ เครือประดับ ผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบน้ำแข็งแห้งครั้งที่ 80 ให้แก่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อใช้ในปฏิบัติการทำฝนเทียม รวมปริมาณที่ได้ส่งมอบในปี 2558 ประมาณ 400,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 3,200,000 บาท จากจำนวนที่จะมีการส่งมอบในปีนี้ทั้งสิ้น 700,000 กิโลกรัม รวมมูลค่า 5,600,000 บาท โดย ปตท. ได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งให้แก่โครงการฝนหลวงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2541 รวมเป็นปริมาณน้ำแข็งแห้งกว่า 8,255 ตัน พร้อมด้วยถังบรรจุน้ำแข็งแห้ง 38 ถัง มูลค่ากว่า 54,500,000 ล้านบาท เพื่อร่วมบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรทั่วประเทศ

ปตท. ครัว Green Ranking อันดับ 2 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน

ในฐานะที่เป็นบริษัทพลังงานที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่าจากการจัดอันดับ Green Ranking 2015 โดยนิตยสารนิวส์วีค ร่วมกับ บริษัทคอร์ดโปเรทไนท์แคปปิตอล และเอชไอพี อินเวสเตอร์ ในโครงการจัดอันดับ “องค์กรสีเขียวระดับโลก” ปรากฏว่า ในปีนี้ ปตท. ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 111 ของโลก จาก 500 บริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลก ขยับขึ้นจากอันดับที่ 136 ในปี 2557 และเป็นอันดับที่ 2 ในหมวดพลังงานจาก 45 บริษัทพลังงานทั่วโลก โดยเป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับการจัดอันดับนี้

เกณฑ์การจัดอันดับประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญ 8 ประการ ได้แก่ สัดส่วนรายได้องค์กรต่อการใช้พลังงาน สัดส่วนรายได้ต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สัดส่วนรายได้ต่อการใช้ น้ำ สัดส่วนรายได้ต่อการปล่อยของเสียหรือการลดของเสียจากการนำกลับไปใช้ใหม่ รายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ กระบวนการที่ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการในระดับของ Board of Directors เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการดำเนินงานในเรื่อง Sustainability ขององค์กร (ไม่เฉพาะแค่เรื่องสิ่งแวดล้อม) และข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กร ตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาจัดอันดับองค์กรสีเขียวระดับโลก ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศาสตราจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประธานบริหารโครงการบัญชีสำหรับความยั่งยืน ซีอีโอสมาคมสำหรับการลงทุนอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

นายสุรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อความยั่งยืนของประเทศ โดยได้เดินหน้าโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การกำหนดเป้าหมายในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้ร้อยละ 2 (เทียบเท่ากับรายได้ประมาณ 84,000 ล้านบาท) ตั้งเป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 5 และตั้งเป้าหมายเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนให้ได้ 2.1 ล้านตัน ภายในปี 2563 รวมถึงการกำหนดมาตรฐานการรับรองสินค้าและบริการ Green for Life เป็นต้น การที่ ปตท. ได้รับการจัดอันดับครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นเกียรติ และเป็นกำลังใจให้กลุ่ม ปตท. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นในการกิจเพื่อรับใช้ประเทศและดูแลสังคมต่อไป

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้

csrclub@lca.or.th